



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า 15

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### รัฐบาลใหม่ยกปฏิรูปครูเป็นวาระชาติ

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า วันครูทุกปีมีการยกย่องครูที่ประพฤติปฏิบัติดีดี แต่นอกจากจะยกย่องครูแล้ว อยากเห็นกระทรวงศึกษาธิการเริ่มปฏิรูปครูทั้งระบบ แต่ต้องไม่ใช่วิธีบีบบังคับ การปฏิรูปครูทั้งประเทศจะทำให้ครูมีเกียรติมีศักดิ์ศรี อีกทั้งรัฐบาลใหม่ควรจะปฏิรูปครูให้เป็นวาระแห่งชาติ เพราะครูถือเป็นนักการศึกษาคนสำคัญ และเป็นอาชีพที่ผู้คนให้การนับถือและเคารพ เป็นที่พึ่งของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนชนบท ครูจึงเป็นอาชีพที่มีคุณค่าและต้องเสียสละตัวเองอย่างมาก ดังนั้น การปล่อยให้ครูเป็นครูประจำการโดยไม่พัฒนา หรือปล่อยให้ไปตามยถากรรมถือว่าไม่ถูกต้อง ครูไทยควรจะได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา อบรม และศึกษาต่อเนื่อง สิ่งที่ได้ทำได้อาจจะจัดให้ครูได้มีโอกาสหมุนเวียนมาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนที่มีความพร้อม ซึ่งมีอยู่จำนวนไม่น้อยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในส่วนของสาคิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยินดีต้อนรับครูที่อยากมาดูงานหรือฝึกอบรมตัวเอง ขอเพียงทำเรื่องหรือทำโครงการเข้ามา ทั้งนี้ มศว ยินดีร่วมจัดอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูในภาคฤดูร้อน ซึ่งทาง มศว มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา และจะจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ ทางการศึกษาในสาขาต่างๆ มาจัดอบรมให้ด้วย ซึ่งในช่วงปิดเทอม มศว องค์กรกษจ.นครนายก มีสถานที่รองรับครูเพื่อเข้าฝึกอบรมได้รุ่นละ 2-3 พันคน

ด้าน รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 16 มกราคมเป็น “วันครู” สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความคิดเห็นของครูจำนวน 2,738 คน ระหว่างวันที่ 5-15 ม.ค.นี้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของครูต่อสังคมไทย โดยครูร้อยละ 37.79 มองการเมืองไทยว่ามีแต่ความวุ่นวายสับสน ไม่มีความชัดเจน ไม่มีจุดยืนที่แน่นอน รองลงมาร้อยละ 20.93 เห็นว่ามีคอร์รัปชัน มุ่งหวังประโยชน์มากเกินไป ที่เหลือมองว่ามีแต่แก่งแย่งชิงดี เป็นเกมการเมือง ขาดความสามัคคี คุณธรรมจริยธรรมน้อยลง ส่วนสังคมไทยในสายตาครู ร้อยละ 36.81 เห็นว่าเสื่อมโทรมลงอย่างมาก คุณธรรม จริยธรรมของคนในชาติน้อยลง รองลงมาร้อยละ 25.27 มองว่าเห็นแก่ตัว ขาดความสามัคคี ที่เหลือมองว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสตะวันตก พื้นฐานครอบครัวไม่ดี พ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงลูก และการพูดจา มารยาท การแต่งกายของเด็กในปัจจุบันไม่เหมาะสม ส่วนเรื่องของเศรษฐกิจครูมองว่าสินค้าราคาแพง เศรษฐกิจตกต่ำฝืดเคือง ค่าครองชีพสูงแต่รายได้เท่าเดิม ประชาชนมีหนี้สินมากขึ้น จึงควรนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้.